

จับข่าว เอามายำ



พูลผล อัสวเหม

นายพูลผล อัสวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ **นางชัญญาภักดิ์ สดุดี** ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ **นายพีรพัฒน์ ธานีชัย** ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟเอ คัพ 2013 ปีที่ 2

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสกีฬาฟุตบอลใน จ.สมุทรปราการ ให้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ชาวสมุทรปราการมีส่วนร่วมกับการกีฬาฟุตบอลยิ่งขึ้น ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างมืออาชีพ และพัฒนาฝีมือยิ่งขึ้นไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

“การแข่งขันฟุตบอล สมุทรปราการ เอฟเอ คัพ 2013 จะแข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นเยาวชน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จะมีพิธีเปิดสนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดการแข่งขันโทรศัพท์ 0-2758-4950”

นายไพฑูรย์ อัครรัตนดิลก ประธานบริหารโครงการ 111 ซ็อบ ได้เข้าพบ **นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล** เลขาธิการมูลนิธิ 111ไทยรักไทย ที่อาคารสำนักงานกระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าของการขยายโรงงาน 111 ซ็อบ สร้างเป็นศูนย์ผลิตของผลิตภัณฑ์มวลขนแห่งใหม่ ที่ถนนปทุม-เสนา และขอคำแนะนำเรื่องการทำโครงการ “ข้าวสารจากผืนนา ส่งตรงสู่ผู้บริโภค”

นายวิชิตกล่าวว่า การทำโครงการ 111 ซ็อบ เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มวลขนเป็นสิ่งที่ดี ได้ช่วยผลักดันสินค้าของมวลขนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี และพืชผลของเกษตรกรไทย ให้มีโอกาสขายได้มากขึ้น เหมือนโครงการ โอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของรัฐบาล



วิชิต ปลั่งศรีสกุล และ ไพฑูรย์ อัครรัตนดิลก

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ช่วยส่งเสริมสินค้าโอท็อปไทย จนก้าวไกล และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมาแล้ว

“ส่วนโครงการ ข้าวสารจากผืนนา ส่งตรงสู่ผู้บริโภค ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับชาวนาโดยตรง สร้างความภูมิใจให้ชาวนา ที่ได้มีโอกาสผลิตข้าวสารขายเอง ได้ข้าวสารจากผืนนา ที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ส่งขายตรงให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาให้กับข้าวของพี่น้องชาวนาไทย”

โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี **ชิสเตอร์สมพงษ์ ทับทิม** ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนารีวิทยา คณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวรอบตัวที่สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจ

ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนานมีความสุข และได้แสดงกิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงชุด “สายสัมพันธ์ ไทย จีน อังกฤษ” ไทยชุด “พ็อนมาลัย” จีนชุด “โซน่า” อังกฤษชุด “การร้องเพลงประกอบสื่อของนักเรียน 2 ภาษา” กิจกรรม “หนูน้อยนักทดลอง” เป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาต่างๆ เช่น ไทย จีน อังกฤษ



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/คุณภาพชีวิต-ภูมิภาค
วันที่: อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2556
ปีที่: 36 **ฉบับที่:** 12999
Col.Inch: 113.84 **Ad Value:** 170,760
คอลัมน์: จับข่าวเอามาอย่า

หน้า: 7(ล่าง)
PRValue (x3): 512,280 **คลิป:** สีสี่

“การจัดกิจกรรมชุมชนอาเซียน การทำขนม การระบายสี การประดิษฐ์ของเล่นให้เด็กๆ สอดแทรกความรู้ สามารถทดลองทำด้วยตัวเองร่วมกับผู้ปกครองเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเด็กๆ ด้วยวิธีการเรียนอย่างสนุกสนาน”



ที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี **นายอำพล เสนาณรงค์** องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตสิทธิทำกิน (สทก.) และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการห้วยองคต เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556

โดยกรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบ สทก. ให้กับราษฎร 571 ราย 697 แปลง เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการห้วยองคต เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับมอบโครงการได้รับการรับรองอย่างถูกต้องกฎหมาย ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่โครงการ

พร้อมทั้งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาขยายผลให้เห็นประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

“รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรเกิดการหวงแหนสิทธิทำกินเพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ โปรดให้ **รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร** รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ใน ต.น้ำเต้า ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,200 ถุง ที่วัดโรจนา ต.น้ำเต้า

จากนั้นเดินทางไปที่ ต.ไทรน้อย อ.บางบาล มอบบ้านลอยน้ำให้กับ **นายเสนห์ ดีประเสริฐ** อายุ 54 ปี ที่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ โดยบ้านลอยน้ำที่มอบให้เป็นทุนทรัพย์ของมูลนิธิ ในราคา 25,000 บาท ซึ่งการทำบ้านลอยน้ำใช้เวลาเพียง 1 วัน ในการสร้าง โดยช่างของมูลนิธิและชาวบ้านร่วมกัน



“นายเสนห์กล่าวว่า บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบชั้นที่ 2 การเดินทางไปมาลำบากรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเห็นความยากลำบากของประชาชนสร้างบ้านลอยน้ำมอบให้ สำหรับบ้านลอยน้ำสามารถพักอาศัยได้ถึง 10 คน มีห้องน้ำ ซึ่งจะให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้าพักอาศัยและใช้เดินทางไปถนน”

นายอรอดพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ทพท.สำนักงานพญา นายวิวัฒน์ คำชาย รองนายกเมืองพญา นายจิระโชติ แก้วเสถียร ผู้บริหาร บริษัท มิโมซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้อำนวยการจัดการประกวด มิโมซ่าควีนส์ ไทยแลนด์ 2013 ร่วมแถลงการประกวด

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พบการประกวดสุดยอดเด็บบอย ครั้งแรก ซึ่งเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมมงกุฎสายสะพายพร้อมของรางวัล ประกวดสาวประเภทสอง อายุ 18-30 ปี โดยผู้ที่มีบุคลิกดีมีความสามารถ มีความสนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือมีจิตสาธารณะและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สาวประเภทสองให้มีบทบาทสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากขึ้น



นายจิระโชติ แก้วเสถียร กล่าวว่า มิโมซ่าควีนส์ ไทยแลนด์ 2013 เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาดาวดวงใหม่ที่จะเป็นต้นแบบของความงามและความดีให้กับสาวประเภทสองในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มิโมซ่า พญา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ให้แพร่หลายมากขึ้น ขณะนี้ **นายอรอดพล วรรณกิจ** กล่าวว่า จะกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้าไฮซีซั่นและเทศกาลลอยกระทงของไทย

“ทั้งนี้ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน”

กัณยวิษฐ์